

## ประวัติความเป็นมาศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตเป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดิมจัดตั้งจำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 4 รับผิดชอบ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาพเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับต่อมารวมสุขภาพจิตเห็นว่า ศูนย์สุขภาพจิต 1-4 มีพื้นที่รับผิดชอบมากเกินไปกำลังของบุคลากรประจำศูนย์ที่จะดูแลรับผิดชอบได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกรมสุขภาพจิต 039/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 1 - 13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยแต่ละศูนย์รับผิดชอบพื้นที่เช่นเดียวกับเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 12 เขต ขณะนั้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เดิมคือศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศใช้ กรมสุขภาพจิตจึงปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการอีกครั้ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์สุขภาพจิตเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สร้างความเท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานสุขภาพจิตสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงได้มีคำสั่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ในขณะนั้น ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรมสุขภาพจิตย้ายสำนักงานมาประจำในเขตสุขภาพ ณ อาคารเลขที่ 76 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ในปี พ.ศ. 2558 (คำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 388/2558) เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพ สะดวกในการสื่อสารและประสานการทำงานของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 6 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ต่อมาศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 59/168 หมู่ 3 ถนนพระยาสุริยง-คีรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงปัจจุบัน